



บทอ่านที่ 1

โยบ 42:1-3,5-6,12-17

โยบทูลตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์ทรงกระทำได้ทุกสิ่ง ไม่มีผู้ใดขัดขวางพระประสงค์ของพระองค์ได้ พระองค์เคยตรัสถามว่า ‘ผู้นี้เป็นใครที่ใช้ถ้อยคำไร้ความรู้ ทำให้แผนการของเรามีคดไป’ ข้าพเจ้าจึงพูดถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ และเป็นสิ่งน่าพิศวงเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ ข้าพเจ้าเคยรู้จักพระองค์เพียงจากคำพูดของผู้อื่น แต่บัดนี้ดวงตาของข้าพเจ้าแลเห็นพระองค์ เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขอลอนคำพูดและเป็นทุกข์เสียใจไปรยฝุ่นดินและขี้เถ้านศีรษะ”

พระเจ้าทรงอวยพระพรชีวิตใหม่ของโยบมาก กว่าชีวิตเดิม เขามีแกะหนึ่งหมื่นสี่พันตัว อูฐหกพันตัว โคเพศผู้หนึ่งพันคู่ และลาเพศเมียหนึ่งพันตัว เขามีบุตรชายเจ็ดคน และบุตรหญิงสามคน เขาเรียกชื่อบุตรหญิงคนแรกว่า “เยมีมาห์” คนที่สองว่า “เคลียาห์” และคนที่สามว่า “เคเรนหับปุก” ทั่วแผ่นดินไม่มีหญิงใดงดงามเท่ากับบุตรหญิงของโยบ บิดาให้เธอมีสิทธิรับมรดกเหมือนกับพี่ชายและน้องชายของเธอ โยบยังมีชีวิตอยู่ต่อมาอีกหนึ่งร้อยสี่สิบปี... แล้วโยบก็สิ้นชีวิตในวัยชราอันยาวนานและผาสุก

พระวรสาร

ลก 10:17-24

เวลานั้น ศิษย์ทั้งเจ็ดสิบสองคนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดี ทูลว่า “พระเจ้าข้า แม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามของพระองค์” พระองค์ตรัสตอบว่า “เราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ จึงฟังเถิด เราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่อง มีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรู ไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้ อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่าน แต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว”

ในเวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงปลาทปลาแล่มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย ถูกแล้ว พระบิดาเจ้าข้า พระองค์พอพระทัยเช่นนั้น พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรเป็นใครนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่ยังพระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้”

แล้วพระองค์ทรงหันพระพักตร์ไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะ “นัยน์ตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านเห็น เราบอกท่านทั้งหลายว่า ประกาศและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็น ปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง”



แม้บรรดาสานุศิษย์จะประสบความล้มเหลวบ้าง แต่พวกเขาที่มีประสบการณ์ความสำเร็จ และเต็มเปี่ยมด้วยความยินดี พระองค์ทรงเตือนสติว่า ที่พวกเขาทำงานได้ผล ก็เพราะพระองค์ทรงอยู่เบื้องหลังประทานพลังและอำนาจให้ พระองค์ยังทรงชวนบรรดาสานุศิษย์ให้ภาวนาสรรเสริญขอบพระคุณพระบิดา พร้อมกับพระองค์ที่ได้ทรงโปรดให้บรรดาสานุศิษย์ผู้ต่ำต้อย ได้มีส่วนร่วมสร้างพระอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกปรารถนาที่จะภาวนาสรรเสริญพระบิดาเจ้าบ่อย ๆ และสม่ำเสมอ พร้อมกับ

วันที่ 6 ตุลาคม 2555

ลก.10.17-24

สำหรับพระวรสารวันนี้ บรรดาศิษย์เพิ่งกลับจากงานธรรมทูต ตามที่พระเยซูเจ้าทรงส่งพวกเขาไปและพวกเขาประสบความสำเร็จ. ทุกสิ่งดำเนินไปด้วยดีสำหรับพวกเขา เพราะพวกเขาสามารถขับไล่วิญญาณชั่วร้าย. พระเยซูเจ้าทรงปลื้มพระทัยเพราะสิ่งต่างๆเป็นไปด้วยดี และทรงบอกพวกเขาว่าพระองค์ “เห็นชาตาคงจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ” เพราะความพยายามของพวกเขา. แต่ให้เราสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น “เพราะอาศัยพระนามของพระเยซูเจ้า”. บรรดาศิษย์ตระหนักถึงอำนาจของพระนามของพระเยซูเจ้าในการขับไล่วิญญาณชั่วร้าย

ปัจจุบันนี้ มีปีศาจมากมายในโลกของเราเหล่านี้ เราเรียกสิ่งเหล่านี้ด้วยชื่อต่างๆ. สิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้นเอง ได้แก่ ภัยพิบัติต่างๆ การกดขี่ การติดสินบน ความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหง. หลายครั้ง เรา รู้จักปีศาจเหล่านี้ว่า ทำให้เรา “ปราศจากอิสรภาพ”. พวกมันเอาอิสรภาพของเราไป. รายชื่อเหล่านี้ ได้แก่ ความสำนึกผิด ความอาย การเสพติด การโลภอาหาร เล่นการพนัน การบังคับกะเกณฑ์คนอื่น การกดขี่ ทัศนคติที่ไม่ดีและความโกรธเคือง. สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมีอำนาจเหนืออำนาจแห่งเจตจำนงของเรา. เราไม่สามารถเอามันออกไปได้. แต่มั่นใจว่า สิ่งเหล่านี้ไม่มีอำนาจเหนือพระเยซูเจ้า. พระองค์ทรงสามารถขับไล่สิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้ และเราสามารถถอนขออำนาจมากขึ้นจากพระเยซูเจ้า. เมื่อเราทำได้

เราก็ชื่นชมยินดีและเห็น “เห็นชาตาคตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ”
“ปีศาจ”

ปีศาจทำอะไรที่ทำให้คุณหันหนีจากอำนาจของพระเยซูเจ้าและ
พระนามของพระเยซูเจ้า